

PHỤ LỤC 2

10 nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai 6 tháng cuối năm 2019

(Ban hành kèm theo Công văn số 1904 /UBND-KTTH ngày 29 tháng 7 năm 2019)

Thứ nhất, Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 lĩnh vực đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã xác định. Phần đầu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 9,3% theo kế hoạch đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.

Thứ hai, Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và có các biện pháp ngăn chặn, ứng phó kịp thời. Tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai; công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phân đầu hoàn thành các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

Thứ ba, Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng; thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng chống và ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất và kinh doanh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thúc đẩy công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Thứ tư, Thường xuyên theo dõi diễn biến, tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, Tiếp tục đẩy nhanh các dự án giãn dân, sắp xếp bố trí dân cư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án tại các vùng kinh tế động lực; chú trọng liên kết với hệ thống các siêu thị, đơn vị phân phối tại các thành phố lớn để phát triển thương mại, tiêu thụ sản phẩm của địa phương.

Thứ sáu, Đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, tạo đột phá để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xem đây là lĩnh vực đột phá thứ tư trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện công tác vệ sinh học đường, chú trọng sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây mới hệ thống cấp nước, nhà vệ sinh đã xuống cấp. Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thứ bảy, Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch. Phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà tỉnh

có thể mạnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng đối với hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, quản lý nhà nước.

Thứ tám, Thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai sắp xếp các đơn vị trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18, 19 của BCHTW khóa XII. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ chín, Xác định và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không thực hiện nhiệm tốt vụ chính trị được giao. Khẩn trương đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả.

Thứ mười, Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành trong nước và trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; xúc tiến việc thiết lập quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực với các địa phương của các nước như Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản,...
